

Source :

อปท.นิวส์

Date :

F 5 ต.ค. 2561

Page :

1,11

No :

61321910

ยกชุด กกพ.ใหม่ทั้งหมด ตามความเห็นชอบ คสช.

ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมีผู้สมัครใจลาออกไป 2 คน กระทรวงพลังงานจึงต้องสรรหากกพ.ใหม่อีก 3 คน เพื่อเข้ามาดำเนินงานแทน 2 คนที่ยื่นลาออก และแทนคนที่เกษียณอายุไปแล้วก่อนหน้านี้อีก 1 คน เพื่อให้มีผู้ดำรงตำแหน่งครบทั้ง 7 คนตามโครงสร้าง ส่วนการสรรหาและแต่งตั้งหลังจากนี้จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

| อ่านหน้า

11

ยกชุด กกพ.ใหม่ทั้งหมด ตามความเห็นชอบ คสช.

ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมีผู้สมัครใจลาออกไป 2 คน กระทรวงพลังงานจึงต้องสรรหา กกพ. ใหม่อีก 3 คน เพื่อเข้ามาดำเนินงานแทน 2 คนที่ยื่นลาออก และแทนคนที่เกษียณอายุไปแล้วก่อนหน้านี้อีก 1 คน เพื่อให้มีผู้ดำรงตำแหน่งครบทั้ง 7 คนตามโครงสร้าง ส่วนการสรรหาและแต่งตั้งหลังจากนี้จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

แต่ล่าสุดก็ได้มีประกาศจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เนื่องจากบางคนได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และบางคนได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เหลืออยู่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสาขาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องการกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การที่ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับกิจการพลังงานบางส่วนได้ทุก 3 ปี ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว แต่หากจะปฏิบัติตามโดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานในขณะนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและ



เงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่กฎหมายกำหนดจะต้องใช้ระยะเวลาอันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีเรื่องต้องได้รับการพิจารณาและกำกับดูแลโดยเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดใหม่ทั้งหมด 7 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็นประธาน

กรรมการ กกพ.ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3.นายชาวุธวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.นายพีระพงศ์ อัจฉริยะชิวิน เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

5.นายบัณฑิตบุรี เศรษฐศิริโรตม์ เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

6.นายสหัส ประทักษ์บุญกุล เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

และ 7.นางอรรชกา สิบญูเรือง เป็นกรรมการ เคยดำรงตำแหน่ง รมว. กระทรวงอุตสาหกรรมและ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย 1.นายไกรสิทธิ์ วรรณสุต กรรมการ ได้หมดวาระ ไปเพราะมีอายุครบ 70 ปี 2.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการ 3.นางดวงมณี โกมารทัต กรรมการ 4.นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการ 5.นายวัชรระ คุณาวัฒนาวุฒิ กรรมการ 6.นางวิไลพร ลีวเกษมสาคนต์ กรรมการ และ 7.นายวิระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการ